

Số: /UBND - BC

Cẩm Châu, ngày tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng xã NTM, năm 2022

Thực hiện công văn số: 70/CV – TNMT của UBND huyện ngày 09/02/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao năm 2022.

UBND xã Cẩm Châu, xin báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí Môi trường, cụ thể là tiêu chí số 17 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17:

Đối với tiêu chí 17.2: *Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.*

Trên địa bàn xã có 04 cơ sở chế biến gỗ là nguy cơ dễ bị xảy ra môi trường. Năm bắt được từng cơ sở, UBND xã đã cho cán bộ chuyên môn thường xuyên nhắc nhở để các cơ sở hoạt động theo đúng quy định và đảm bảo vệ sinh về môi trường.

Đối với tiêu chí 17.3: *XD cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn*

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào chỉnh trang vườn tược, nhà cửa gọn gàng, xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình.

Đối với tiêu chí 17.5: *Chất thải rắn và sinh hoạt trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường.*

UBND xã đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất năm 2022 và bắt đầu triển khai thực hiện trong quý 1/2022.

Đối với tiêu chí 17.6: *TL hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định.*

Trên địa bàn xã đạt, nhưng còn thấp cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện đồng bộ và có kết quả cao.

Đối với tiêu chí 17.7: *Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường*

Rà soát các hộ gia đình chăn nuôi nhưng chưa đảm bảo về vệ sinh môi trường hướng dẫn cho các hộ thực hiện tốt về môi trường.

II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Về quy hoạch bãi rác thải tập trung rất mong phòng Tài Nguyên Môi Trường quan tâm giúp đỡ hướng dẫn để xã thực hiện đúng kế hoạch.

Về xây dựng cảnh quan, môi trường – sạch- đẹp, an toàn: Phòng có hướng dẫn cụ thể và thành lập đoàn kiểm tra để chỉ ra những tồn tại hạn chế để xã có hướng khắc phục.

Nơi nhận:

- Phòng TNMT huyện Cẩm Thủy;
- Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hải